

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4



ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๖ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองบัวลำภู ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จว.หนองบัวลำภู

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า หากพบเบาะแสหรือมีคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูทราบทันที



บูรณาการร่วมห้วงระดมกวาดล้าง : จับกุมผู้ต้องหาตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ จำนวน ๑ ราย

เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๖ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่ งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู บูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองบัวลำภู ออกตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยตามหมายค้นของศาลจังหวัดหนองบัวลำภูในห้วงระดมกวาดล้าง ผลการปฏิบัติสามารถร่วมกันจับกุมผู้ต้องหากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ จำนวน ๑ ราย คือ

น.ส.กาญจนา พลบูรณ์ อายุ ๓๓ ปี พร้อมด้วยของกลาง ๑.อาวุธปืนลูกซองยาว จำนวน ๑ กระบอก, ๒.เครื่องกระสุนปืนลูกซอง ขนาด เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑๕ นัด โดยกล่าวหาว่า “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ”

สถานที่จับกุม ภายในห้องนอน บ้านเลขที่ ๑๗๘ หมู่ที่ ๑ ต.نامهเพ็อง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่ง พงส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม. จว.หนองบัวลำภู มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน



ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๖ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ตม.จว.หนองบัวลำภู นำโดย พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หิวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี



ร่วมตรวจบูรณาการโครงการสนับสนุนภารกิจตรวจคัดกรอง เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น สำหรับบุคคลที่อาจเป็นผู้เสียหาย ด้านแรงงานหรือการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม. จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจบูรณาการตามโครงการสนับสนุนภารกิจตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยออกตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ผลการตรวจไม่พบบุคคลที่ควรสงสัยได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานฯ แต่อย่างใด



ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๖ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู นำข้าราชการตำรวจในสังกัดฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกพระราชทาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาวิสัยทัศน์ตำรวจ สามารถปฏิบัติได้ด้วยความเข้มแข็ง แข็งแรง ถูกต้อง และสง่างาม



ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๖ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง ทศนะ ไชยแสง รอง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หรร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี



ออกตรวจสถานประกอบการ สถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ และการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจสถานประกอบการ สถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด



ออกตรวจสถานประกอบการ สถานที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ และการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่ งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู บูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองบัวลำภู ออกสืบสวนปราบปรามในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติสามารถร่วมกันจับกุมผู้ต้องหากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ จำนวน ๑ ราย คือ

นายสมเกียรติ เหลลาหอม อายุ ๔๔ ปี พร้อมด้วยของกลาง ๑.อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ชนิดประจุปาก จำนวน ๑ กระบอก, ๒.เครื่องกระสุนปืน จำนวน ๑ ชุด โดยกล่าวหาว่า “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ”

สถานที่จับกุม บริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลาขาว ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่ง พงส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หอร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุม



พบปะเยี่ยมเยียนคนต่างด้าว

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกพบปะเยี่ยมเยียนคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการปฏิบัติ - ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด



ประชุมบริหารประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๖ เวลา ๑๖.๔๕ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู ได้ประชุมบริหารประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ และกำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ ผบช.สตม., ผบก.ตม.๔ โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คำสั่ง อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำเดือนให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป



สถิติการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักร

รหัส เหตุผล	เหตุผลในการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักร	จำนวน (ราย)
๒.๔	เพื่อการท่องเที่ยว	๑๘
๒.๖	เป็นครูหรืออาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ	๒
๒.๑๓	ศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ	๘
๒.๑๘	กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (สามีไทย,ภรรยาไทย,บุตรไทย)	๑๙
๒.๒๑	ปฏิบัติงานในองค์กรการกุศลสาธารณะ องค์กรเอกชนต่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม หอการค้า ต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๑
๒.๒๒	ใช้ชีวิตบั้นปลาย	๑๙
๒.๒๓	เพื่อเยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลำเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย หรือของผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย	๑
๒.๒๔	เยี่ยมคู่สมรสหรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย	๒
๒.๒๕	รักษาพยาบาล หรือการพักผ่อน หรือดูแลผู้ป่วย	๔
๒.๒๖	เพื่อดำเนินคดีหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี	๑
รวมทั้งสิ้น		๗๕